

## บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๖)

### เรื่อง “ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ”

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มุ่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ ลดปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้บังเกิดขึ้นภายในประเทศ การดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจาก ๔ ประสาน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนและราชการทุกภาคส่วนของประเทศ

ที่มาของ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จากโอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ประทานไว้ว่า “อันว่าศีล ๕ เป็นการสำคัญ มนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆคือประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า **หมู่บ้านรักษาศีล ๕**” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้แก่เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น

ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจความหมายของศีล ๕ ก่อนจึงจะปฏิบัติตนได้ถูกต้อง คำว่าศีลมีความหมาย ๕ ประการ ได้แก่ สิริะ แปลว่า ยอด สีละ แปลว่า ปกติ สีตะละ แปลว่า เย็น และสีวะ แปลว่า ปลอดภัย โปร่ง สรุปรวมความได้ว่าศีลเป็นคุณธรรมที่ทำให้เข้าถึงความเป็นยอดคนเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ มีความเป็นปกติ เป็นผู้ที่ยืนกาย เย็นใจ และมีชีวิตที่ปลอดภัย ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จะต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีศีลเป็นคนปกติ ความเป็นปกตินี้เป็นพื้นฐานของความสงบเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

การรณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มตั้งแต่ภายในครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน ภายในเป้าหมาย ๗,๒๕๕ ตำบล ๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน และประชากร ๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน ภายในระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐) สำหรับท่านใดประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จาก ๑๒ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพบก องค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

-----